



ข่าวประมงต่างประเทศ

กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ

ที่มา : INFOFISH Trade News ฉบับที่ 13 / 2561 เดือนกรกฎาคม 2561

ปากีสถาน : ปากีสถานส่งออกสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 16

ในช่วง 11 เดือนแรก (กรกฎาคม - พฤษภาคม) ของปีงบประมาณ 2560 - 2561 ปากีสถานส่งออกสัตว์น้ำมูลค่า 424 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปีก่อนหน้า 365 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.33 ปริมาณการส่งออก 178,906 ตัน ปีก่อนหน้า 143,313 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.84 เฉพาะเดือนพฤษภาคม มูลค่าส่งออก 52.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า แต่ลดลงร้อยละ 6.31 เมื่อเทียบกับเดือนเมษายนปีเดียวกัน ซึ่งส่งออก 56 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ การนำเข้าเดือนพฤษภาคมมีมูลค่า 48 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

เวียดนาม : ปลาแพนกาเซียสดอริ (TRA) มีศักยภาพในตลาดจีน

จีนลดภาษีนำเข้าอาหารทะเล 221 รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ให้แก่สมาชิกองค์การการค้าโลก ปลาแคทพิชฟิลเล่ และแคทพิชสดแช่เย็นภาษีลดลงเหลือร้อยละ 7 จากเดิมภาษีอยู่ที่ร้อยละ 10 และ ร้อยละ 12 ตามลำดับ เป็นโอกาสให้ผู้ส่งออกปลาแพนกาเซียสดอริของเวียดนามทำอะไรเพิ่มขึ้น ที่ผ่านมามีผู้ส่งออกรายใหญ่ของเวียดนามต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (value added tax) ร้อยละ 17 และภาษีนำเข้าอีกต่างหากด้วย แต่ผู้ค้ารายเล็กไม่ต้องเสียภาษีดังกล่าว ดังนั้นการลดภาษีจะส่งเสริมให้ผู้ส่งออกปลาแพนกาเซียสดอริรายใหญ่ของเวียดนาม ขณะเดียวกันเวียดนามสามารถชิงโอกาส เมื่อสหรัฐอเมริกาและจีนมีข้อพิพาททางการค้าระหว่างกัน ทำให้เวียดนามส่งออกไปตลาดทั้งสองได้เพิ่มขึ้น 5 ปีที่ผ่านมาการส่งออกปลาแพนกาเซียสดอริของเวียดนามเติบโตร้อยละ 21 - 31 ต่อปี ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2561 มูลค่าส่งออก 174.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

นอร์เวย์/จีน : จีนลดภาษีส่งผลให้ผู้ส่งออกอาหารทะเลจากนอร์เวย์ได้ประโยชน์

ผู้ส่งออกอาหารทะเลนอร์เวย์ลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 8.58 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี หลังจีนลดภาษีนำเข้า และสินค้าอาหารทะเลจากนอร์เวย์กว่า 250 รายการ ได้รับการลดภาษี คณะกรรมาธิการด้านภาษีศุลกากรของจีนรายงานว่าการลดภาษีสำหรับบริโภค 1,449 รายการ ได้รับการลดภาษี จากเดิมเฉลี่ยร้อยละ 15.7 เป็นร้อยละ 6.9 ซึ่งการลดภาษีนี้นับเป็นครั้งที่ 5 ตั้งแต่มีการลดภาษีตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา

แคนาดา : แคนาดาขึ้นภาษีนำเข้าเพิ่ม กระทบอุตสาหกรรมประมง

แคนาดาเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกามูลค่า 12,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีผลตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐฯ ขึ้นภาษีเหล็กร้อยละ 25 และอลูมิเนียมร้อยละ 10 ในช่วงต้นปี มาตรการภาษีแบบใหม่กระทบสินค้าต่าง ๆ ที่แคนาดานำเข้าจากสหรัฐฯ เช่น ถังเบียร์ ปากกา ลูกสูบ น้ำมัน ลูกอม วิสกี้bourbon และกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารทะเลด้วยเช่นกัน

นับตั้งแต่มีความตกลงการค้าเสรี North American Free Trade Agreement : NAFTA ตั้งแต่ปี 2528 เป็นต้นมา การค้าระหว่างสหรัฐฯ และแคนาดา เพิ่มขึ้น 4.5 เท่า หรือคิดเป็นร้อยละ 350

สหรัฐอเมริกา/จีน : จีนขึ้นภาษีนำเข้า ไม่กระทบวัตถุดิบอาหารทะเลสหรัฐฯ ที่ส่งไปแปรรูปในจีน

อาหารทะเลจากสหรัฐฯ ที่ส่งไปแปรรูปในจีน แล้ว re-export ได้รับยกเว้น ภาษีนำเข้า ที่จีนใช้ตอบโต้สหรัฐฯ (retaliatory tariffs) ทั้งนี้บริษัทสหรัฐฯ ที่มีฐานอยู่ใน Seattle ต้องพึ่งพาแรงงานจีนในการแปรรูป แซลมอน พอลล็อค ปู

และผลิตภัณฑ์อาหารทะเลอื่น ๆ โดยเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา จีนได้ประกาศนโยบายภาษีนำเข้าผ่านทาง NOAA Fisheries และสถานทูตสหรัฐฯ ในจีน โดยกำหนดภาษีนำเข้าอาหารทะเลจากสหรัฐฯ ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่นำเข้ามาบริโภคภายในจีนไว้ที่ ร้อยละ 25 แต่ยกเว้นกับสินค้าบางรายการอย่างเช่น แซลมอนอลาสก้า ปลาพอลล็อก และ ปูที่จีนนำเข้ามาเพื่อแปรรูปและ re-export

สหรัฐอเมริกา : สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน มีความเข้มข้นมากขึ้น

สหรัฐฯ ดำเนินนโยบายตามแผนงานของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ในการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนหลายรายการ ผู้แทนการค้าของสหรัฐฯ เปิดเผยว่าได้มีการขึ้นภาษีร้อยละ 10 กับสินค้าหลายรายการจากจีน รวมถึง อาหารทะเล และอาหารสดอื่น ๆ เพิ่มเติมจากเดิมที่กำหนดขึ้นภาษีร้อยละ 25 กับสินค้าจีนที่มีมูลค่า 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และในรอบที่สองนี้ จะขึ้นภาษีสินค้าจีนที่มีมูลค่า 16,000 ล้านดอลลาร์

คูเวต : สัตว์น้ำในคูเวตมีราคาสูงในช่วงฤดูร้อน

สัตว์น้ำในคูเวตมีราคาสูงต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน เนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัด กระทบต่อการทำประมงและปริมาณการจับต่ำ ประชาชนมีอำนาจซื้อสัตว์น้ำลดลง ชาวประมงชี้แจงว่าเนื่องจากอุปสงค์ทำประมงราคาสูงขึ้น บวกกับต้นทุนค่าแรงที่สูง และมีจำนวนชาวประมงลดลง ทำให้ราคาสัตว์น้ำสูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีปริมาณสัตว์น้ำลดลง และการทำประมงลดลง ด้วย

มอริทาเนีย : มอริทาเนียส่งออกหมึกยักษ์ มูลค่า 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจประมงและกิจการทางทะเลมอริทาเนีย รายงานการส่งออกสินค้าประมงประจำปีว่ามีปริมาณ 40,000 ตัน ร้อยละ 90 เป็นหมึกยักษ์ octopus และเป็นภาคอุตสาหกรรมที่มีการจ้างงาน 27,000 ตำแหน่ง คณะกรรมาธิการ ควบคุมการทำประมงหมึกให้ได้หมึกที่มีคุณภาพดี มีมูลค่าเพิ่มสูง โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา

การจับ กระบวนการแปรรูปและการเก็บรักษา รวมถึงพัฒนาระบบการจำแนกผลิตภัณฑ์ในทะเล และที่ท่าเรือให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

ไนจีเรีย : ไนจีเรียปี 2560 ไนจีเรียนำเข้าสัตว์น้ำ มูลค่า 170 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ไนจีเรียนำเข้าสัตว์น้ำจากไอซ์แลนด์มูลค่า 71 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นำเข้าจากรัสเซีย 56 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และนำเข้าจากนอร์เวย์ 43 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไนจีเรียนำเข้าจำนวนมาก เนื่องจากขาดการลงทุนในการทำประมงพาณิชย์ โดยปริมาณสัตว์น้ำยังไม่เพียงพอต่อความต้องการอีก 2.1 ล้านตัน สำนักงานสถิติไนจีเรียเปิดเผยว่าภาคการประมงไนจีเรียเติบโตร้อยละ 4.2 ในไตรมาสแรกของปีนี้ คิดเป็นร้อยละ 3.1 ของ GDP ของภาคเกษตร รัฐบาลไนจีเรียส่งเสริมให้เพิ่มผลผลิตในท้องถิ่น และลดการพึ่งพาการนำเข้าสัตว์น้ำจากต่างประเทศ โดยกำหนดโควตาการนำเข้า และส่งเสริมให้มีการควบรวมกิจการกับธุรกิจต้นน้ำ (backward integration) โดยสัตว์น้ำที่นำเข้านอกเหนือโควตา จะถูกปรับ 250,000 เหรียญสหรัฐฯ และมีโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่น้ำ River Basin Development ภายในปีหน้าให้เป็นแบบกึ่งพาณิชย์

สถานการณ์ประมงโลก

คณะกรรมการทูน่าแห่งมหาสมุทรแอตแลนติก (The International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas : ICCAT) ให้ข้อปฏิบัติ ในการทำประมงทูน่า และปลากระโทงแทงดาบ (swordfish) ประจำเดือนมิถุนายน โดยกำหนดให้ทูน่าที่จับได้ในลักษณะสัตว์น้ำ by catch ต้องถูกเก็บไว้บนเรือ และอนุญาตให้กำจัดทูน่าดังกล่าวจากเรือได้ในบางกรณีเท่านั้น นอกจากนี้มีการกำหนดปริมาณที่อนุญาตให้จับสัตว์น้ำได้ (Total Allowable Catch : TAC) กับการทำประมงปลากระโทงแทงดาบ ในมหาสมุทรแอตแลนติกทางตอนเหนือ เพื่อให้ทรัพยากรปลาชนิดนี้ฟื้นฟูได้ร้อยละ 50 ภายในปี 2571 รวมถึงไม่อนุญาตให้สมาชิกบันทึกข้อมูลทูน่าบลูฟินด้วยการจดบันทึกอีกต่อไป แต่ให้บันทึกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic Bluefin Catch Document system : eBCD) แต่ก็มีข้อยกเว้นให้บ้างในบางกรณีที่มีข้อจำกัด

ทั้งนี้การนำไปปฏิบัตินับเป็นความท้าทาย สำหรับเรือ อวนล้อมจับ ที่ได้รับอนุญาตให้ทำประมงทูน่าบึกอ้าย และ/หรือ ทูน่าครีบน้ำเงิน และ/หรือทูน่าทองแถบ ในพื้นที่ ที่ต้องเก็บ ปลาทูน่าที่จับได้ไว้บนเรือทั้งหมด ถึงแม้จะเป็นชนิด by catch แล้วจึงนำขึ้นท่าหรือขนถ่ายไปยังท่าเรือ ในจำนวน ทั้งหมดที่จับได้ ยกเว้นกรณีที่ได้รับการระบุเป็นการเฉพาะใน

เอกสาร และห้ามไม่ให้กำจัดหรือทิ้ง ทูน่าบึกอ้ายทองแถบ หรือ ครีบน้ำเงิน จากเรืออวนล้อมจับ หลังจากปิดอวน และเมื่อลาก อวนเกินกว่าครึ่งหนึ่งกลับมายังเรือแล้ว โดยคณะกรรมการได้ ให้คำอธิบายเกี่ยวกับกฎเกณฑ์นี้ เนื่องจากมีทูน่าที่จับเป็น by catch จำนวนมาก ทำให้ไม่มีการบันทึกจำนวนทูน่าเหล่านี้ เนื่องจากมีการกำจัดปลาทิ้งจากเรือไป

ที่มา : INFOFISH Trade News ฉบับที่ 14 / 2561 เดือนสิงหาคม 2561

บังกลาเทศ : บังกลาเทศเป็นผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรายใหญ่ อันดับสามของโลก

จากสถิติขององค์การอาหารและเกษตรแห่ง สหประชาชาติ (FAO) บังกลาเทศผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรายใหญ่ อันดับสามของโลก รองจากจีน และอินเดีย ในช่วงสัปดาห์ ประมงแห่งชาติ รัฐมนตรีประมงและปศุสัตว์ประกาศว่า ปัจจุบันบังกลาเทศสามารถพึ่งพาผลผลิตสัตว์น้ำภายในประเทศ ได้เพียงพอ การบริโภคสัตว์น้ำเฉลี่ย 62.58 กรัม/คน/วัน เพียงพอ ต่อความต้องการโปรตีนในแต่ละวัน และกล่าวว่าปีงบประมาณ 2559 – 2560 บังกลาเทศมีผลผลิตสัตว์น้ำ 4.1 ล้านตัน สูงกว่า เป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 4 ล้านตัน

จีน : การปรามปรามผู้ลักลอบนำเข้า ส่งผลให้การนำเข้าอาหารทะเลเพิ่มขึ้น

จากข้อมูลของศุลกากรจีน การเปิดให้นำเข้าอาหาร ทะเลผ่านสนามบินเจิ้งโจว (Zhengzhou) ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ช่วยเพิ่มอุปสงค์การนำเข้าอาหารทะเลแช่แข็ง โดยช่วงครึ่งแรก ของปี 2561 จีนนำเข้าสินค้าอาหารผ่านสนามบินดังกล่าวประมาณ 476.2 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 61 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งรวมถึงการนำเข้าปลาแซลมอนจากหมู่เกาะแปซิฟิก นอร์เวย์ และชิลี ในเดือนมิถุนายนที่สูงถึง 105.7 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4,703 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นไปได้ว่าการลงโทษ การลักลอบนำเข้าปลาแซลมอนอย่างผิดกฎหมายจากเวียดนาม ที่รุนแรง ทำให้มีการนำเข้าอาหารทะเลอย่างถูกกฎหมาย เพิ่มขึ้น

อินเดีย : ยืนยันไม่พบสารฟอร์มาลินในสัตว์น้ำ

ผลการตรวจสอบตัวอย่างสัตว์น้ำจำนวน 5 ตัวอย่าง โดยหน่วยงานอาหารและยา (FDA) ของอินเดียพบว่า ไม่มีสาร ฟอร์มาลินปนเปื้อนในตัวอย่างสัตว์น้ำดังกล่าว และจากการเก็บ ตัวอย่างน้ำจากคอนเทนเนอร์ที่บรรจุไปตรวจสอบไม่พบการ ปนเปื้อนสารดังกล่าวเช่นกัน ผลการตรวจสอบของหน่วยงาน FDA ช่วยลดความกังวลของผู้ที่ขึ้นขอรับประทานสัตว์น้ำ ตัวอย่างทั้งหมดเก็บจากตลาด Crawford Market ซึ่งเป็นหนึ่งใน ตลาดที่ใหญ่ที่สุดในมุมไบ ซึ่งสัตว์น้ำที่จำหน่ายมาจากรัฐ ต่าง ๆ รวมทั้งจากรัฐเบงกอลตะวันตก และรัฐเกรละ

อินโดนีเซีย : กฎระเบียบใหม่ เพื่อกำกับการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ

เพื่อที่จะกำกับดูแลการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำที่ใช้เป็น วัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม และเพื่อปรับปรุงขีดความสามารถ การแข่งขันของประเทศ กระทรวงการค้าของอินโดนีเซียได้ออก กฎระเบียบใหม่ อนุญาตให้นำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำตามที่ กำหนดได้เฉพาะผู้นำเข้าที่มีใบอนุญาต API-P (ผู้ผลิต) และ API-U (ทั่วไป) ที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าเท่านั้น การขออนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจะได้รับอนุญาตต่อเมื่อ ผู้นำเข้าซึ่งถือใบอนุญาต API-P สามารถแสดงหลักฐานห้องเย็น รถห้องเย็น และคำรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม ขณะที่ ผู้ถือใบอนุญาต API-U จะต้องยื่นแผนการจัดจำหน่ายสินค้า ซึ่งการอนุญาตจะมีระยะเวลา 1 ปี

สำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในบรรจุภัณฑ์ที่ติดฉลาก ในภาษาภาษาและภาษาอังกฤษจะต้องแสดงชื่อสินค้าที่ใช้ ในการจำหน่าย รวมทั้งชื่อวิทยาศาสตร์ น้ำหนักสุทธิ ชื่อและ ที่อยู่ของผู้นำเข้าและส่งออก สำหรับสัตว์น้ำที่ไม่บรรจุหีบห่อ จะต้องแสดงรายละเอียดดังกล่าวในใบแจ้งหนี้ สินค้าสัตว์น้ำ นำเข้าทั้งหมดจะต้องผ่านการตรวจสอบด้านเทคนิคในประเทศ ผู้ผลิต โดยผู้ตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการค้า ของอินโดนีเซีย

คาคัสสถาน : พัฒนาการผลผลิตสัตว์น้ำ

คาคัสสถานตั้งเป้าเป็นหนึ่งในผู้ผลิตปลาเตอร์เจียน รายใหญ่ของโลก ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเมือง Atyrau ได้เพาะพันธุ์ปลาเตอร์เจียนมาเป็นระยะเวลาหลายปีเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีการปล่อยลูกปลาปีละ ประมาณ 7 พันล้านตัว เพื่อเพิ่มและฟื้นฟูทรัพยากรปลา ดังกล่าว ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา มีการปล่อยลูกปลาเตอร์เจียน ลงทะเลประมาณ 140 ล้านตัว ปัจจุบันฟาร์มเพาะเลี้ยง และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาเตอร์เจียนค่อนข้างทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้คาคัสสถาน ประสบความสำเร็จในการขยายจำนวนปลาเตอร์เจียน

มาเลเซีย : รัฐบาลสามารถส่งออกสัตว์น้ำ ไปประเทศอื่นโดยตรงได้อีกครั้ง

กระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของมาเลเซีย กล่าวว่า รัฐบาลสามารถส่งออกสัตว์น้ำไปประเทศอื่น ๆ โดยตรงได้อีกครั้ง หลังจากได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลกลาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรชี้แจงว่านโยบายของหน่วยงาน Marine Department ห้ามเรือไม้จากต่างประเทศ เช่น อินโดนีเซีย จีน และฟิลิปปินส์เข้ามายังน่านน้ำซาบาห์ เพื่อนำเข้าสัตว์น้ำสดและแช่แข็งจากผู้ผลิตหรือผู้ค้าในซาบาห์ อย่างไรก็ตาม ตนได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการขนส่ง และได้กำหนดแผนแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว

ศรีลังกา : แผนพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 5 ปี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาประมง และทรัพยากรน้ำ และเศรษฐกิจชนบทของศรีลังกา กล่าวว่า จะบังคับใช้แผนพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระยะเวลา 5 ปี เพื่อเพิ่มรายได้และการส่งออกสัตว์น้ำของประเทศ โดยให้ หน่วยงานพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแห่งชาติ (NAQDA) เตรียมแผนงานการพัฒนาดังกล่าวโดยเร็ว แผนพัฒนาการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระยะเวลา 5 ปี จะจัดทำขึ้นคู่ขนาน กับแผนการเร่งรัดการจ้างงานและการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ

เวียดนาม/สหรัฐอเมริกา : คณะผู้พิจารณาตัดสินของ WTO รับพิจารณาคำร้องของเวียดนาม

องค์การการค้าโลก (WTO) ได้จัดตั้งคณะผู้พิจารณาตัดสิน (panel) เพื่อพิจารณาคำร้องของเวียดนามต่อกรณี ที่ สหรัฐอเมริกาเรียกเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้า เนื้อปลาฟิลิปปินส์นำเข้าจากเวียดนาม หลังจากที่เวียดนาม เรียกเรื่องขอหารือรอบที่สองกับองค์การระงับข้อพิพาท ของ WTO ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบของ WTO

กรีนแลนด์ : วางแผนเปิดสำนักงานผู้แทน ในกรุงปักกิ่ง เพื่อขยายการค้ากับจีน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของ กรีนแลนด์ประกาศว่า กรีนแลนด์วางแผนเปิดสำนักงานผู้แทน ในกรุงปักกิ่ง เพื่อขยายการค้ากับจีน แต่ยังไม่กำหนดระยะเวลา การจัดตั้งสำนักงานดังกล่าว ปัจจุบันกรีนแลนด์ตั้งสำนักงาน ผู้แทนในโคเปนเฮเกน บรัสเซลส์ และวอชิงตัน ดีซี และจะเปิด สำนักงานผู้แทนแห่งที่สี่ในกรุงเรคยาวิกภายในปีนี้ เมื่อเดือน มกราคม 2561 ปักกิ่งได้กำหนดเป้าหมายจัดตั้งเส้นทางสาย ใหม่มหัพภ “Polar Silk Road” เพื่อพัฒนาช่องทางการค้า และสนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้าไปลงทุนสร้างสาธารณูปโภค พื้นฐานในอาร์กติก

รัสเซีย/จีน : จีนส่งออกกุ้งเครฟิชไปรัสเซีย ผ่าน Aliexpress

บริษัทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของจีนเปิดตลาดกุ้งเครฟิชในรัสเซีย Aliexpress ธุรกิจจัดส่งสินค้าในเครือ Alibaba ได้ส่งกุ้งเครฟิชให้กับผู้จำหน่ายในรัสเซีย การซื้อขายดังกล่าวทำผ่านช่องทางออนไลน์ “Taobao villages” ของ Alibaba โดยมี Aliexpress เป็นผู้ขนส่งสินค้า รัฐบาลจีนสนับสนุนรูปแบบการจำหน่ายสินค้าผ่าน “Taobao villages” เพื่อลดความยากจน โดยให้ผู้ค้าและผู้ผลิตในชนบทสามารถจำหน่ายสินค้าออกสู่ตลาด คาดว่ายอดจำหน่ายกุ้งเครฟิชไปรัสเซียในอนาคตจะเพิ่มขึ้น โดยขนส่งผ่านชายแดนทางเหนือ

รัสเซีย : การปรับปรุงการเก็บภาษีเพื่อสนับสนุน การเพิ่มมูลค่าสินค้า และการจำหน่ายในประเทศ

รัฐบาลรัสเซียออกข้อเสนอการปฏิรูปภาษีเพื่อสนับสนุนให้ภาคการประมงของประเทศจำหน่ายอาหารทะเลภายในประเทศ และส่งออกอาหารทะเลแปรรูปเพิ่มขึ้น หน่วยงานประมงของรัสเซียได้ยื่นแผนการปรับภาษีทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ (WBR tax) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ แผนดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของนายวลาดีเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย ที่ต้องการทบทวนภาษีดังกล่าวซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี 2558

ปัจจุบันบริษัททำการประมงในรัสเซียจะเสียภาษี (WBR tax) ตามปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้ ซึ่งแตกต่างกันตามชนิดและแหล่งทำประมง ปัจจุบันบริษัทส่วนใหญ่เสียภาษีเพียงร้อยละ 15 ของอัตราภาษีที่เรียกเก็บ เนื่องจากเป็นมาตรการเพื่อกระตุ้นการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ภายใต้แผนการปรับภาษีใหม่จะเรียกเก็บอัตราภาษีเต็มจำนวน แต่ให้มีระยะเวลาการปรับเปลี่ยน โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 จะเรียกเก็บในอัตราครึ่งหนึ่งของอัตราภาษี และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 จะเก็บภาษีเต็มจำนวน นอกจากนี้จะปรับขึ้นอัตราภาษีดังกล่าวในปี 2562 หลังจากปรับขึ้นไปเมื่อปี 2557

อย่างไรก็ตามบริษัทบางรายซึ่งรวมถึงบริษัทที่นำสัตว์น้ำขึ้นทำในรัสเซีย เพื่อจำหน่ายในประเทศ และ/หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มเพื่อส่งออก จะได้รับการยกเว้นภาษี เช่นที่ได้รับอยู่ในปัจจุบัน คณะกรรมการอุตสาหกรรมของรัสเซียได้เห็นชอบแผนดังกล่าว โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงเล็กน้อย และจะมีการหารือในรายละเอียดข้อกำหนดการลด

อัตราภาษีดังกล่าวต่อไป อย่างไรก็ตาม มีรายงานยืนยันการลดภาษีสูงสุดร้อยละ 85 ของอัตราภาษีเต็มจำนวน ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการบางรายยังคงเสียภาษีที่ร้อยละ 15 ของอัตราภาษีดังกล่าว

สหรัฐอเมริกา : การทำสงครามการค้ากับจีนส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารทะเลของรัฐอะแลสกา

อุตสาหกรรมอาหารทะเลของรัฐอะแลสกาก็ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้ากับจีนที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกาเตรียมตอบโต้จีน หลังจากที่จีนปรับขึ้นอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกา รวมถึงอาหารทะเลจากรัฐอะแลสกาเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา จากข้อมูลของนักวิเคราะห์อุตสาหกรรมอาหารทะเล ในเบื้องต้นมาตรการที่สหรัฐฯ จะตอบโต้จีน รวมถึงการขึ้นภาษีนำเข้าอัตราร้อยละ 10 กับสินค้านำเข้าจากจีนซึ่งมีมูลค่าการนำเข้า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งรวมสินค้าอาหารทะเลทั้งหมด ทำให้รัฐอะแลสกาส่งออกอาหารทะเลไปจีนเพื่อแปรรูป ก่อนที่จะนำเข้ามาเพื่อจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาอีกครั้ง อาจได้รับผลกระทบ

โลก : CPTPP เปิดการเจรจาสมาชิกใหม่ในปี 2562

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 สมาชิกความตกลง CPTPP 11 ประเทศ ได้เห็นชอบให้เปิดการเจรจาสมาชิกใหม่ที่มีศักยภาพในปี 2562 โดย ไทย อินโดนีเซีย โคลัมเบีย เกาหลีใต้ และไต้หวัน ต้องการเข้าร่วมความตกลงดังกล่าว ขณะที่ สหราชอาณาจักรแสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมจากการแนะนำของเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่น เพื่อเป็นทางเลือกในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตาม สหราชอาณาจักรต้องรอผลการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการ เพื่อที่จะมีโอกาสในการเจรจาความตกลงการค้ากับประเทศอื่น ๆ ต่อไป ความตกลง CPTPP จะมีผลบังคับใช้ภายใน 60 วัน หลังจากประเทศภาคีอย่างน้อย 6 ประเทศ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการภายในแล้วเสร็จ ซึ่งขณะนี้ประเทศที่เสร็จสิ้นกระบวนการให้สัตยาบันแล้วได้แก่ ญี่ปุ่น เม็กซิโก และสิงคโปร์ ขณะที่ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และเวียดนาม คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ CPTPP เป็นความตกลงที่ปรับมาจากความตกลง TPP หลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้ถอนตัวไป ประเทศสมาชิก CPTPP ปัจจุบันประกอบด้วย สิงคโปร์ บรูไน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ชิลี เม็กซิโก เปรู เวียดนาม

อินเดีย : ราคากุ้งลดลง ส่งผลให้การส่งออกอาหารทะเลอินเดียหดตัว

ในปีงบประมาณนี้ การส่งออกกุ้งของอินเดียอาจเติบโตลดลง เนื่องจากราคากุ้งต่ำ ผู้เพาะเลี้ยงชะลอการผลิตเนื่องจากราคากุ้งลดลงร้อยละ 20 จากปีก่อนหน้า ประกอบกับมีโรคจุดขาว (white spot) ระบาด จึงมีการลงทุนเพาะเลี้ยงกุ้งเพียงบางส่วน และได้กุ้งขนาดเล็ก ทำให้ผลตอบแทนต่ำ อินเดียเคยผลิตกุ้งได้สูงสุด 600,000 ตัน ทำให้เป็นผู้ผลิตกุ้งได้สูงสุดของโลก โดยผลผลิตอาหารทะเลมีการส่งออกปริมาณมากช่วงตุลาคม - พฤศจิกายน เพื่อรองรับช่วงเทศกาลคริสต์มาส

ญี่ปุ่น : คลื่นความร้อน ส่งผลกระทบต่อตลาดปลาซีกิจิที่ญี่ปุ่น

คลื่นความร้อนในญี่ปุ่นสูงทำสถิติใหม่ ทำให้ตลาดปลาซีกิจิที่ญี่ปุ่นได้รับผลกระทบอย่างมาก เนื่องจากระบบปรับอากาศไม่ทำงานตามปกติ ไม่สามารถรักษาความสดของสัตว์น้ำและอาหารทะเล ในช่วงที่มีคลื่นความร้อนสูงช่วงกลางเดือนกรกฎาคมได้ โดยอุณหภูมิสูงถึง 18 องศาเซลเซียส ในบางพื้นที่ที่ใช้เก็บรักษาทูน่าแช่แข็ง แม้เป็นเวลาช่วงเช้า ทำให้มีข้อกังวลถึงคุณภาพปลา จากเดิมที่จะต้องรักษาอุณหภูมิไว้ที่ 15 องศาเซลเซียส ผู้ค้าส่งทูน่าจึงต้องใช้วิธีเก็บปลาไว้ในรถบรรทุก ซึ่งมีประสิทธิภาพในการแช่แข็งปลาได้มากกว่า จนถึงช่วงที่มีการประมูลในพื้นที่เวลา 4.30 น.

มาเลเซีย : เรือต่างชาติทำให้มาเลเซียสูญเสีย ปีละ 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

รัฐมนตรีด้านเกษตรของมาเลเซียรายงานว่า ภาคประมงมีการประเมินความสูญเสียจากเรือต่างชาติ และเรืออวนลากที่เข้าไปทำประมงผิดกฎหมายปีละ 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมาจากการทำประมงทะเลลึก 442 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และจากประมงชายฝั่ง 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

เรือต่างชาติทั้งหมด 256 ลำ ส่วนใหญ่มาจากเวียดนาม มีการจับกุมแล้วคิดเป็นมูลค่า 44 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

นับแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน เจ้าของเรือชาวมาเลเซียได้รับคำแนะนำไม่ให้ชาวประมงต่างชาติ เข้าซื้อเรือเพื่อไปทำประมงที่ผิดกฎหมาย มิเช่นนั้นอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตการทำประมง

แปซิฟิก : ทูน่าแปซิฟิกสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้โดย ใช้เทคโนโลยี BLOCKCHAIN

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป ผลิตภัณฑ์ทูน่าจากมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันตก และตอนกลาง สามารถตรวจสอบแหล่งกำเนิดโดยใช้ blockchain ตามที่หน่วยงาน Pacifical's ได้ตัดสินใจขยายพื้นที่ตรวจสอบย้อนกลับ และให้การรับรอง Marine Stewardship Council (MSC) โดยที่ข้อมูลการตรวจสอบย้อนกลับใช้ Ethereum public interface ใช้ได้ติดตาม ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลกับต้นเรือ เครื่องมือวิธีการทำประมง พื้นที่การจับ และระยะเวลาที่ใช้ในการจับทูน่า เวลาและสถานที่แปรรูป ลักษณะผลิตภัณฑ์ และข้อมูลตราสินค้า หน่วยงาน Pacifical's นำเสนอว่าภาคีความตกลง Nauru Agreement (Parties to Nauru Agreement) ทั้งแปดประเทศและ Tokelau territory ให้ความสนใจ การตรวจสอบย้อนกลับวิธีนี้ ทั้งนี้ blockchain ครอบคลุมเรือประมงขนาดใหญ่จำนวน 220 ลำ มีความร่วมมือกับบริษัท Atato บริษัท blockchain ที่มีฐานอยู่ที่ไทย ช่วยให้ชาวประมง ผู้ค้าสัตว์น้ำ โรงงานแปรรูป ผู้ค้าส่งและกระจายสินค้า และผู้ค้ารายย่อยสามารถ อัปเดตและแบ่งปันข้อมูลจากการเก็บฐานข้อมูลของ Pacifical ได้

เกาหลีใต้ : บริษัท Dongwon F&B ของเกาหลีใต้ ขยายธุรกิจเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังบรรลุข้อตกลงกับ CPF

บริษัทอาหารทะเล Dongwon F&B ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ บริษัท CPF ของไทย เพื่อขยายตลาดเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Dongwon มียอดขายทูน่ากระป๋องคิดเป็นร้อยละ 20 ของยอดขายทั้งหมด จะนำเข้าผลิตภัณฑ์ของ CPF ไปขายยังเกาหลีใต้

ไต้หวัน : ไต้หวันใช้เทคโนโลยีสมาร์ทโฟน ช่วยแก้ปัญหาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

บริษัทของไต้หวัน พัฒนาระบบเฝ้าระวังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อช่วยเพิ่มอัตราการรอดในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และให้ข้อมูลต่าง ๆ ในการทำฟาร์มเพื่อลดต้นทุนการใช้แรงงาน ประหยัดพลังงาน และลดอัตราความเสียหายของเครื่องตีน้ำ สามารถใช้กับงานด้านพืชสวนและปศุสัตว์ด้วย เป็นระบบที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)

เวียดนาม : ผู้ส่งออกอาหารทะเลของเวียดนาม เตรียมรับข้อกำหนดใหม่ของสหรัฐฯ

สหรัฐฯ กำหนดให้กุ้งและหอยเป่าอื้อนำเข้าต้องเป็นไปตาม Seafood Import Monitoring Programme (SIMP) ซึ่งมีผลในเดือนตุลาคม ผู้แปรรูปและส่งออกอาหารทะเลชาวเวียดนาม จึงเตรียมแหล่งข้อมูล เจ้าหน้าที่จาก National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ของสหรัฐฯ ให้ข้อมูลว่าโปรแกรมมีข้อกำหนดที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับสัตว์น้ำที่เสี่ยงต่อการทำประมง IUU มี 13 ชนิด ได้แก่ หอยเป่าอื้อ ปลาคอดแอดแลนติก ปูม้าแอดแลนติก ดอลฟินพีช ปลาเก๋า ปูยักษ์ (red) ปลาคอดแปซิฟิก ปลากระพงแดง ปลิงทะเล ฉลาม กุ้ง ปลาตาบ และทูน่า โดยข้อกำหนดสำหรับกุ้งและหอยเป่าอื้อมีผลวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ส่วนสัตว์น้ำชนิดที่เหลือมีผลแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 โดยกฎ SIMP มีผลกับสัตว์น้ำนำเข้าไปยังสหรัฐฯ จากต่างประเทศที่จะต้องมีข้อมูลตั้งแต่การจับจนถึงการนำเข้าไปยังสหรัฐฯ และรวมถึงสินค้า Re-import สำหรับสินค้าที่จับในสหรัฐฯเองด้วย

นอร์เวย์ : นอร์เวย์ส่งออกปลาคอดเพิ่มขึ้น ทั้งปริมาณและมูลค่า ในเดือนกรกฎาคม

สมาคมผู้ส่งออกอาหารทะเลนอร์เวย์รายงานการส่งออกปลาคอดสด และปลาคอดฟิลเลในเดือนกรกฎาคม คิดเป็นปริมาณ 2,600 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 มูลค่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เดนมาร์กและสเปนเป็นตลาดใหญ่ที่สุดสำหรับปลาคอดจากนอร์เวย์ การส่งออกสะสมตั้งแต่ มกราคม - กรกฎาคม

คิดเป็นปริมาณ 53,000 ตัน ลดลงร้อยละ 5 มูลค่า 230 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3

นอร์เวย์ส่งออกปลาคอดแช่แข็งรวมฟิลเลในเดือนกรกฎาคม ปริมาณ 3,900 ตัน มูลค่า 155 ล้านนอร์เวย์โครน ปริมาณลดลงร้อยละ 23 มูลค่าลดลงร้อยละ 29 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2560 จีนและอังกฤษเป็นตลาดปลาคอดแช่แข็งที่ใหญ่ที่สุด การส่งออกสะสมตั้งแต่ มกราคม - กรกฎาคม คิดเป็นปริมาณ 43,000 ตัน ลดลงร้อยละ 5 มูลค่า 1,600 ล้านนอร์เวย์โครน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

สหรัฐอเมริกา : ลีอบสเตอร์ส่งออกได้รับผลกระทบ จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน

ในปี 2560 การส่งออกลีอบสเตอร์จากสหรัฐฯ ไปยังจีนมีมูลค่ากว่า 142 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสองประเทศ หลังจากจีนขึ้นภาษีนำเข้าสองเท่ากับอาหารทะเลสดจากสหรัฐฯ เพื่อตอบโต้ที่สหรัฐฯ ขึ้นภาษีนำเข้า 34,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ กับสินค้านำเข้าจากจีนเมื่อเดือนก่อน โดยการบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์ ที่ให้ขึ้นภาษีนำเข้ากับสินค้าจีน และเพิ่มเติมอีก 16,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เริ่ม 23 สิงหาคม สำนักข่าว CBC รายงานผลกระทบจากการตอบโต้ของจีนกระทบอุตสาหกรรมลีอบสเตอร์ของสหรัฐฯ ผู้ผลิตลีอบสเตอร์ในรัฐ Maine สามารถขายลีอบสเตอร์ให้ตลาดภายในประเทศได้ แต่ก็ยังได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน

สหรัฐอเมริกา : ในปี 2561 ผู้นำเข้าอาหารทะเล ของสหรัฐฯ มีต้นทุนที่สูงขึ้น

มูลค่านำเข้าอาหารทะเลของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นมากในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 ขณะที่ปริมาณลดลงเล็กน้อย (ข้อมูลจาก National Marine Fisheries Service : NMFS) โดยมูลค่าการนำเข้าอาหารทะเลโดยรวมในครึ่งปี 2561 คิดเป็น 10,900 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก 10,400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2560 แซลมอนแอดแลนติก และทูน่าสดแช่แข็งเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงขึ้นมากที่สุด แซลมอนมีมูลค่าสูงขึ้นจากเดิม 486 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็น 527 ล้านเหรียญสหรัฐฯ การนำเข้าแซลมอนแอดแลนติกเพาะเลี้ยงจากชิลีเพิ่มขึ้นจาก 15 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็น 32 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ทูน่าแช่แข็งจาก 157 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็น 180.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทูน่าครีบล้างจาก 79.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็น 83.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปริมาณนำเข้ากุ้งไม่ชุบแป้งแช่แข็งเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 แต่ราคาลดลงจาก 4.43 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปอนด์ เป็น 4.30 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปอนด์ และราคากุ้งในประเทศลดลง ราคากุ้งขึ้นทำจากทางตอนเหนือและตะวันตกของอ่าวเม็กซิโกขนาด 26/30 ลดลงร้อยละ 15

**กาน่า : กาน่าห้ามนำเข้าปลาฉลาม
เนื่องจากข้อกังวลเรื่องโรคระบาดไวรัส**

กระทรวงประมงและการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของกาน่าห้ามนำเข้าปลาฉลามทุกสายพันธุ์ และปลาสวยงามเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัส TiLV จากรายงานการระบาดในประเทศในแอฟริกา เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม เพื่อเป็นมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของ TiLV ไปจนถึง 31 ธันวาคม ปีนี้ ซึ่งจะห้ามนำเข้าทั้งปลามีชีวิตและปลาตาย ไข่ และเชื้อพันธุ์ กระทรวงเน้นย้ำว่าการระบาดของโรคในปลาฉลามชนิดนี้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีความเสี่ยงต่ออุตสาหกรรมปลาฉลามโลกที่มีมูลค่า 7,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ที่มา : INFOFISH Trade News ฉบับที่ 16 / 2561 เดือนกันยายน 2561

**จีน : อนุญาตให้ติดฉลากและจำหน่ายปลาเรนโบว์เทราท์
โดยระบุว่าเป็นปลาแซลมอนได้**

หน่วยงาน China Aquatic Products Processing and Marketing Alliance (CAPPMA) ภายใต้กระทรวงเกษตรของจีนเห็นชอบให้สามารถติดฉลากและจำหน่ายปลาเรนโบว์เทราท์โดยระบุว่าเป็นปลาแซลมอนได้ หลังจากพบว่าหนึ่งในสามของปลาแซลมอนที่จำหน่ายในจีนเป็นปลาเรนโบว์เทราท์ที่ผลิตในประเทศ ผู้บริโภคบางส่วนไม่พอใจกับมาตรการดังกล่าวเนื่องจากเกรงว่าการบริโภคปลาเรนโบว์เทราท์ดิบจะทำให้ติดเชื้อปรสิต สมาคมประมงจีนตอบโต้ว่าปลาเรนโบว์เทราท์ที่ผลิตในประเทศมีการกักกันโรค และได้มาตรฐานสุขอนามัย เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีการเปิดเผยว่า แท้จริงแล้วปลาแซลมอนที่เลี้ยงในอ่างเก็บน้ำ Longyangxia ในมณฑลชิงไห่ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตปลาแซลมอนหนึ่งในสามของผลผลิตทั้งหมดของจีน เป็นปลาเรนโบว์เทราท์

**สถานการณ์ประมงโลก : WTO อยู่ในกระบวนการ ระบุข้อพิพาท กรณีปลาแพงกาเซียสตอร์ฟีลล์ (TRA)
ส่งออกจากเวียดนามไปสหรัฐฯ**

องค์การการค้าโลกได้ดำเนินการกระบวนการระบุข้อพิพาทระหว่างเวียดนามและสหรัฐฯ กรณีที่สหรัฐฯ กำหนดมาตรการ กับปลาฟิลล์ของเวียดนาม โดยเวียดนามมีข้อร้องเรียนไปยัง WTO เมื่อเดือนมกราคม 2561

เดือนมีนาคม 2561 กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ กำหนดมาตรการ anti – dumping ปลาแพงกาเซียสตอร์ฟีลล์ของเวียดนาม หลังรายงานทบทวน Period of Administrative review (POR) ครั้งที่ 13 ทำให้มีการเก็บภาษีปลานำเข้าชนิดดังกล่าวจากเวียดนาม 2.39 – 7.74 เหรียญสหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม จากข้อมูลสถิติหน่วยงาน VASEP ของเวียดนาม การส่งออกอาหารทะเลของเวียดนามมีมูลค่าสูงขึ้นร้อยละ 12.3 ต่อปี โดยในครึ่งปีแรกของปี 2561 มีมูลค่าเกือบ 4,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และการส่งออกปลา tra ในเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 33 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่มูลค่าคิดเป็น 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วง 6 เดือนแรก เพิ่มขึ้นร้อยละ 21

**ฮ่องกง : ติดฉลากชื่อสัตว์น้ำไม่ตรงความจริง
เพื่อเพิ่มราคาสินค้า**

ผลการสำรวจขององค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลฮ่องกง (WWF – Hong Kong) ซึ่งทำการวิเคราะห์พันธุ์กรรมสัตว์น้ำจำนวน 11 ตัวอย่าง ที่จำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ต 3 แห่ง ในฮ่องกงพบว่า 8 ตัวอย่าง ติดฉลากชื่อสัตว์น้ำไม่ตรงกับความจริง และได้แจ้งผลการตรวจพบดังกล่าวให้หน่วยงาน Customs and Excise Department ทราบแล้ว เนื่องจากการบิดเบือนฉลากสินค้าอาจฝ่าฝืนกฎหมาย Trade Descriptions Ordinance ผลการสำรวจดังกล่าวพบว่า ผลิตภัณฑ์ปลาแช่แข็งซึ่งติดฉลากว่าเป็นปลา golden threadfin bream แต่ความจริงเป็นปลา Japanese threadfin bream ซึ่งมีราคาสูงกว่า และจำหน่ายในราคาสูงกว่าราคาจริงถึงสองเท่า ราคาค้าส่งปลา golden threadfin เผลี่ยขององค์การสะพานปลาในเดือนมิถุนายน เท่ากับ 12 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ขณะที่ปลา Japanese threadfin เท่ากับ 6.11 เหรียญสหรัฐฯ/กก.

**มาเลเซีย : เพิ่มความเข้มข้นการตรวจสอบ
หลังมีรายงานว่ามีการนำเข้ากุ้งน้ำจืดเข้ามาจำนวนมาก**

กรมประมงมาเลเซีย (DOF) ได้ปรับปรุงการตรวจวิเคราะห์สารปฏิชีวนะ รวมทั้งเพิ่มความเข้มงวดด้านมาตรการสุขอนามัย และการตรวจโรค ณ จุดนำเข้า หลังจากมีรายงานว่า มีการนำเข้ากุ้งน้ำจืดราคาถูกจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาจำนวนมาก กรมประมงมาเลเซียประกาศว่า กระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และกระทรวงสาธารณสุขได้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการนำเข้า – ส่งออก เพื่อหารือกรณีการไหลทะลักของสินค้ากุ้งน้ำจืดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายังมาเลเซีย และกรมประมงจะติดตามดูแลโดยผ่านคณะกรรมการ industrial consultative council เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

**ฟิลิปปินส์ : อนุญาตให้นำเข้าปลาทุแวก
เพื่อสร้างเสถียรภาพราคาสัตว์น้ำ**

กระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์อนุญาตให้นำเข้าปลาทุแวก (galunggong) เพื่อแก้ปัญหาราคาปลาในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น จากการขาดแคลนผลผลิตในประเทศ ปลัดกระทรวงเกษตรได้ลงนามคำสั่งฝ่ายปกครองเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 อนุญาตให้นำเข้าปลาทุแวก 17,000 ตัน เพื่อจำหน่ายในตลาดสด จากข้อมูลของหน่วยงานประมงและทรัพยากรน้ำ (BFAR) การนำเข้าจะช่วยให้ราคาปลามีเสถียรภาพ ฟิลิปปินส์นำเข้าปลาทุแวกส่วนใหญ่จากเวียดนาม จีน และไต้หวัน ผลผลิตปลาทุแวกฟิลิปปินส์ในปี 2560 ลดลงร้อยละ 11.89 และผลผลิตในครึ่งแรกของปี 2561 ลดลงร้อยละ 7.8 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ปกติราคาปลีกปลาทุแวกเฉลี่ยเท่ากับ 2.6 เหรียญสหรัฐ/กก. แต่จากการขาดแคลนผลผลิตในประเทศทำให้ราคาปลาสูงขึ้นเป็น 3.2 เหรียญสหรัฐ/กก. และอัตราเงินเฟ้อในเดือนมิถุนายนที่สูงถึงร้อยละ 5.7 ทำให้ราคาสินค้าอาหาร โดยเฉพาะราคาปลาเพิ่มขึ้น

**เกาหลีใต้ : ราคาอาหารทะเลเพิ่มสูงขึ้น
เนื่องจากคลื่นความร้อน**

ราคาสินค้าประมงในเกาหลีใต้ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพิ่มสูงขึ้นมาก เนื่องจากผลผลิตสัตว์น้ำขาดแคลน จากคลื่นความร้อนที่เข้าปกคลุมประเทศ จากการสำรวจข้อมูลจากตลาดปลานอร์ยางจิน (Noryangjin) ซึ่งเป็น

ตลาดค้าส่งสัตว์น้ำขนาดใหญ่ในเกาหลีใต้ ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม 2561 พบว่า ราคาปลา croaker อยู่ที่ 41.6 เหรียญสหรัฐ/กก. เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ราคาปลา red sea bream เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 และราคาปลาแมคเคอเรลเพิ่มขึ้นร้อยละ 40

แหล่งข่าวภาคอุตสาหกรรมกล่าวว่า ราคาอาหารทะเลหลัก ๆ (ยกเว้นปลาแซลมอน และปู ซึ่งส่วนใหญ่นำเข้า) เพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากผลจับที่ลดลง และอุณหภูมิน้ำที่สูงขึ้น ผลผลิตสัตว์น้ำที่ส่งมายังตลาดค้าส่งทั่วประเทศในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม ลดลงร้อยละ 30

**นอร์เวย์ : ยืนยันการสร้างศูนย์การขนส่งอาหารทะเล
แห่งใหม่ในสนามบิน Oslo**

ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงาน Worldwide Flight Services (WFS) และ Sjømatterterminalen เพื่อจัดตั้งศูนย์การขนส่งอาหารทะเลในสนามบิน Oslo ศูนย์ดังกล่าวพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่ง และห้องเย็นสามารถรองรับอาหารทะเลได้ 250,000 ตัน/ปี คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในเดือนเมษายน 2562 และเปิดดำเนินการได้ภายในปี 2564 ในปี 2560 มีการขนส่งสินค้าทางอากาศ ณ สนามบินออสโล ประมาณ 185,000 ตัน เป็นอาหารทะเล 90,000 ตัน และคาดว่า ปี 2561 มีการขนส่งอาหารทะเลของนอร์เวย์ทางอากาศ 230,000 ตัน

สหรัฐอเมริกา : สงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ

เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา จีนประกาศขึ้นภาษีนำเข้าอาหารทะเลจากสหรัฐอเมริกาเป็นอัตราร้อยละ 25 ซึ่งรวมถึงปลาแปซิฟิกแซลมอน ปลาเค็อด ปลาอลาสก้าพอลล๊อค ปลาซีกเดี่ยว ปู และสัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็ง มีผลตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 การขึ้นอัตรารัฐบาลจีนมีขึ้นเพื่อตอบโต้สหรัฐอเมริกาที่ขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนเมื่อต้นปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ตัวแทนการค้าของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศตอบโต้จีน โดยขึ้นภาษีสินค้านำเข้ารวมทั้งอาหารทะเลจากจีน และต่อมาวันที่ 1 สิงหาคม 2561 สหรัฐอเมริกาประกาศปรับขึ้นภาษีนำเข้าอาหารทะเลจากจีนจากอัตราร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 25

สถาบันการตลาดอาหารทะเลของสหรัฐฯแอสกา (ASMI) ระบุว่า สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ส่งผลกระทบต่อการค้า อาหารทะเลของสหรัฐฯแอสกา เนื่องจากช่วงหลายปีที่ผ่านมา สหรัฐแอสกาส่งออกวัตถุดิบอาหารทะเลไปจีนเพื่อแปรรูป และ นำเข้าอาหารทะเลแปรรูปจากจีนกลับเข้ามา ทั้งนี้ ASMI คาด ประเมินว่าอาหารทะเลของสหรัฐอเมริกาที่ส่งไปแปรรูปในจีน และนำกลับเข้ามามีมูลค่ากว่า 2.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งอาหารทะเลดังกล่าวส่วนใหญ่มาจากสหรัฐฯแอสกา

เปรู : จีนสามารถส่งออกอาหารทะเลระบอง ไปเปรูได้อีกครั้ง

ขณะนี้จีนสามารถส่งออกอาหารทะเลระบอง ไปตลาดเปรูได้อีกครั้ง หลังจากที่เปรูห้ามนำเข้าสินค้าดังกล่าว จากจีนเป็นระยะเวลา 8 เดือน และได้ยื่นร้องเรียนเรื่องดังกล่าว ต่อองค์การการค้าโลก (WTO) หลังตรวจพบหนองพยาธิใน ปลาแมคเคอเรลระบองจากจีน หลังจากที่รัฐบาลเปรูได้ห้ามนำเข้าอาหารทะเลระบองจากจีนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 คณะกรรมาธิการด้านเทคนิคของเปรูได้เดินทางเยือนจีน เพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว จากการที่รัฐบาลจีน ได้ดำเนินการตามข้อกำหนดของเปรู ทำให้เปรูถอนข้อร้องเรียน ต่อ WTO และเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 รัฐบาลเปรู ได้อนุญาตให้นำเข้าอาหารทะเลระบองจากจีนได้อีกครั้ง

ไนจีเรีย : มีผู้ไม่เห็นด้วย กรณีที่รัฐบาลยกเลิกการห้ามนำเข้าปลาไนล์

สมาคม Tilapia and Aquaculture Developers Association of Nigeria (TADAN) เรียกร้องให้รัฐบาลคงปลาไนล์ไว้ในบัญชีสินค้าห้ามนำเข้าตามเดิม เพื่อสนับสนุนผลผลิตในประเทศ แต่ผู้เชี่ยวชาญมีข้อสงสัยว่าผู้ผลิตในประเทศสามารถผลิตปลาไนล์ได้เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ จากข้อมูลสถิติ ไนจีเรียมีอุปสงค์ปลาไนล์ประมาณ 3.2 ล้านตัน ขณะที่ผลผลิตในประเทศทั้งจากการเพาะเลี้ยงและจับจากธรรมชาติเท่ากับ 1.12 ล้านตัน ช่องว่างดังกล่าวทำให้รัฐบาลทบทวนนโยบายประมงของประเทศที่มุ่งลดการนำเข้าสัตว์น้ำเพื่อพัฒนาการผลิตในประเทศ และมีนโยบายให้ผู้นำเข้านำกำไรที่ได้มาลงทุนเพื่อส่งเสริม

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงพาณิชย์ในประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทของไนจีเรียกล่าวว่า นักลงทุนต้องดำเนินการตามนโยบายการขยายกิจการ ในลักษณะย้อนกลับ (backward integration) ของรัฐบาล ขณะที่สมาคม TADAN ไม่พอใจที่รัฐบาลยกเลิกการห้ามนำเข้าปลาไนล์

โลก : อุปสงค์หมึกยักษ์ของโลกที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้หมึกยักษ์ขาดแคลนและมีราคาแพง

ความนิยมอาหารญี่ปุ่น สเปน และฮาวายที่แพร่หลาย สร้างแรงกดดันต่อตลาดหมึกยักษ์ อุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ ราคาหมึกยักษ์เพิ่มสูงขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ผลการจับหมึกยักษ์ที่ต่ำทำให้สถานการณ์ดังกล่าวแยกลง แคว้นกาลิเซียทางตอนเหนือของสเปนขาดแคลนหมึกยักษ์ในระยะสั้นบ่อยครั้ง ราคาตลาดหมึกยักษ์ในแคว้นกาลิเซียเฉลี่ย เท่ากับ 8.17 - 16.3 เหรียญสหรัฐฯ /กก. หลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความนิยมบริโภคหมึกยักษ์เพิ่มขึ้น แต่ ผลผลิตในประเทศมีน้อย ทำให้ราคาหมึกยักษ์สูงขึ้น ความนิยม สลัดปลา/สัตว์น้ำดิบ ซึ่งเป็นอาหารฮาวายที่แพร่หลาย เป็นตัว ผลักดันให้อุปสงค์หมึกยักษ์เพิ่มขึ้น รายงานด้านการประมงโลก ของ FAO ปี 2561 ระบุว่า การบริโภคอาหารญี่ปุ่นและสเปน ทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อุปสงค์หมึกยักษ์เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ ผลผลิตหมึกยักษ์ลดลงสองเท่าในช่วงสองปีที่ผ่านมา เนื่องจาก ผลจับในประเทศผู้ผลิตหลัก เช่น โมร็อกโก และมอริเตเนีย ต่ำมาก คาดว่าราคาหมึกยักษ์จะยังคงเพิ่มสูงขึ้น Globefish เป็นหน่วยงานภายใต้ FAO ซึ่งติดตามดูแลการค้าสินค้าประมง ทั่วโลก กล่าวว่า สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ผู้บริโภคต้องแบกรับ ราคาหมึกยักษ์ที่เพิ่มขึ้น และทำให้ผู้ค้ามีส่วนต่างกำไรที่ลดลง

ที่มา : INFOFISH Trade News ฉบับที่ 17 / 2561 เดือนกันยายน 2561

เอเชีย/แปซิฟิก : อาหารทะเลแปรรูปที่มีรสชาติแปลกใหม่ ช่วยให้มัตถ์กยภาพเพิ่มขึ้น

จากรายงานวิจัยตลาด ยอดขายอาหารทะเลแปรรูปในพื้นที่เอเชีย แปซิฟิก เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการเพิ่มทางเลือกในรสชาติที่แปลกใหม่ และบรรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจ ยอดเติบโตโดยรวมในปี 2561 - 2562 คาดว่าอยู่ที่ร้อยละ 1.6 ปี 2562 - 2563 และ 2563 - 2564 ร้อยละ 1.8 และ 1.9 ตามลำดับ

นวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่นำมาใช้ อย่างเช่น กระป๋องที่เปิดง่ายสำหรับทุ่น้ำมัน กล่องพลาสติกมาพร้อมส้อมสำหรับรับประทาน และอาหารทะเลในถุง pouch และด้านการเพิ่มรสชาติแปลกใหม่อย่างเช่น เคี้ยวปลารสชีสและวาซาบิ ลูกชิ้นปลารสทุเรียนในมาเลเซีย และขนมที่ทำจากทุ่นารสชาติเกาหลี่ เป็นต้น

ตลาดอาหารทะเลแปรรูปในปี 2561 มีปริมาณ 4.2 ล้านตัน มูลค่า 3,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 1.4 ในปี 2560 - 2561 ยอดขายในญี่ปุ่นคิดเป็นร้อยละ 48 จีนร้อยละ 24 เกาหลีใต้อ้อยละ 10 ปัจจัยด้านพื้นที่และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ยอดขายอาหารทะเลแปรรูปเพิ่มขึ้น

ออสเตรเลีย : ซุปเปอร์มาเก็ต Alibaba ในจีนเพิ่มสินค้าอาหารทะเลจากออสเตรเลีย

อาลีบาบาวางแผนขยายสาขาซุปเปอร์มาเก็ต 1,000 แห่งใน 5 ปีข้างหน้า โดยเพิ่มสาขาเทิร์นโอเวอร์คล้อบสเตอร์จากออสเตรเลียในรายการสินค้าในซุปเปอร์มาเก็ตด้วยฝ่ายการตลาดสำนักงานในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ คาดจะควบรวมการค้าทางออนไลน์และในซุปเปอร์มาเก็ตเข้าด้วยกันแล้วเปิดขยายสาขาซุปเปอร์มาเก็ตในต่างประเทศ ด้วยกลยุทธ์ globalization strategy เพื่อเชื่อมโยงการค้าออนไลน์ไปยังลูกค้าอีก 2,000 ล้านคน มีการประชุมโครงการของจีน One Belt, One Road ที่เมืองดาร์วิน ออสเตรเลีย และประกาศให้มีเที่ยวบินตรงจากออสเตรเลียไปเซินเจิ้น และเที่ยวบินส่งสินค้า

ไปฮ่องกง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้สินค้าจากฟาร์มทางตอนเหนือของออสเตรเลียส่งไปยังจีน

จีน : ผู้ส่งออกอาหารทะเลไปยังจีน นอกเหนือจากสหรัฐฯ ได้ประโยชน์จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน

ผู้ส่งออกอาหารทะเลจากประเทศอื่นนอกเหนือจากสหรัฐฯ ได้ประโยชน์จากการขึ้นภาษีนำเข้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน การส่งออกแชลมอนจากซีลีช่วง 6 เดือนแรกในปีเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าคิดเป็นปริมาณ 24,000 ตัน จาก 12,000 ตันและซีลีมียอดขายแชลมอนโดยรวม 452,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 จากปีที่ผ่านมา และไทยส่งออกอาหารทะเลไปจีนเพิ่มขึ้น รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ไทยแจ้งว่า ไทยได้ประโยชน์โดยเฉพาะผู้ส่งออกอาหารทะเล เช่น กุ้ง ปู แซ่เย็น แซ่แข็ง ในปีที่ผ่านมาจีนนำเข้าอาหารทะเลมูลค่า 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากทั่วโลก ในจำนวนนี้นำเข้าจากไทย 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่การส่งออกอาหารทะเลจากสหรัฐฯ ไปจีนลดลงเกือบสเตอร์จากรัฐ Maine ปูอลาสก้า และหมึกแคลิฟอร์เนียจากสหรัฐฯ มีราคาสูงขึ้นในจีน ส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกอาหารทะเลจากประเทศอื่น ๆ ผู้ซื้อชาวจีนจ่ายภาษีนำเข้าเกือบสเตอร์จากแคนาดาในอัตราร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับร้อยละ 32 ที่นำเข้าจากสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังมีการนำเข้าจาก ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น โมซัมบิก เม็กซิโก และจาไมก้า

อินเดีย : อินเดียยกเลิกการห้ามนำเข้าสัตว์น้ำในรัฐเมฆาลัย

การค้าสัตว์น้ำในรัฐเมฆาลัยของอินเดียกลับสู่สภาวะปกติ หลังจากมีการห้ามนำเข้าสัตว์น้ำในช่วงก่อนหน้านี้เป็นเวลา 30 วัน มาตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม เนื่องจากพบฟอร์มาลินในตัวอย่าง รัฐบาลได้ออกคำเตือนโทษจำคุกสูงสุด 7 ปี และโทษปรับ ภายใต้มาตรา 59 Food Safty and Standards Act, 2006 หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการห้ามนำเข้า โดยในเบื้องต้นได้มีการห้ามนำเข้าเป็นเวลา 15 วัน สิ้นสุด 6 สิงหาคม แต่มีการขยายต่อไปอีก 15 วัน เนื่องจากมีรายงานการตรวจพบฟอร์มาลินในสัตว์น้ำที่นำเข้ามา

มาเลเซีย : มาเลเซียยกเลิกภาษีอาหารทะเล

มาเลเซียยกเว้นภาษีการค้า (Sales and Services Tax : SST) ร้อยละ 10 ที่จัดเก็บจากสัตว์น้ำจำพวก คริสเตียนและมอลลัสก์ เพื่อให้กลุ่มผู้มีรายได้อัตราปานกลางถึงต่ำ สามารถบริโภคอาหารทะเลในราคาที่ถูกลง โดยรัฐมนตรีกระทรวงการคลังให้มีผลทันที และเตือนให้ผู้ค้าให้ยกเลิกภาษีกับสินค้าอาหารทะเล อย่างเช่น ปู กุ้ง หอยแครง และหมึกกล้วย รวมไปถึงล็อบสเตอร์ ร็อคล็อบสเตอร์ ล็อบสเตอร์นอร์เวย์ กุ้งน้ำเย็น หอยนางรม หอยเชลล์ หอยเป่าฮื้อ และอาร์คเชล โดยอาหารทะเลราคาแพงเหล่านี้อาจมีการทบทวนการเก็บภาษีได้ในอนาคต และมีการเปิดรับข้อคิดเห็นจากสาธารณะเพื่อพิจารณาปรับปรุงการจัดเก็บภาษี SST ต่อไป

เวียดนาม : เวียดนามส่งออกปลาแพนกาเซียสดอริไปสหภาพยุโรปได้เพิ่มขึ้น

มูลค่าส่งออกปลาแพนกาเซียสดอริจากเวียดนามไปสหภาพยุโรปสูงขึ้น หลังจากที่มูลค่าการส่งออกต่ำมาเป็นเวลาหลายปี จากข้อมูลสมาคมผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลเวียดนาม (VASEP) เวียดนามส่งออกแพนกาเซียสดอริมูลค่า 139.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วง มกราคม – กรกฎาคม 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.5 จากปี 2560 ประเทศที่ส่งออกไปมากที่สุด ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ 38.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 43 อิตาลี 14 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 83.1

นอร์เวย์ : นอร์เวย์ทำสถิติส่งออกแซลมอนสูงในเดือนสิงหาคม

หน่วยงาน Norwegian Seafood Council (NSC) รายงานการส่งออกแซลมอนนอร์เวย์ทำสถิติ สูงถึง 100,000 ตันในเดือนสิงหาคม 2561 เนื่องจากความต้องการสูง ทำให้ผู้ทำฟาร์มแซลมอนได้รับมูลค่า 720 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากปี 2560 ปริมาณเพิ่มขึ้น 500 ตัน คิดเป็นร้อยละ 12 ในปีนั้นนอร์เวย์ส่งออกแซลมอนแล้ว 672,000 ตัน มูลค่า 5,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ การส่งออกไปสหรัฐฯ เติบโตมาก

แต่ฝรั่งเศสยังคงเป็นตลาดที่มีความสำคัญมากที่สุด ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 6.7 เหรียญสหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาของเดือนสิงหาคม 2560 ซึ่งอยู่ที่ 6.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม ปลาเทราต์ส่งออกจากนอร์เวย์ในเดือนสิงหาคมคิดเป็นปริมาณ 3,700 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 คิดเป็นมูลค่า 27.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับราคาของเดือนสิงหาคม 2560 ซึ่งอยู่ที่ 6.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม ปลาเทราต์ส่งออกจากนอร์เวย์ในเดือนสิงหาคมคิดเป็นปริมาณ 3,700 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 คิดเป็นมูลค่า 27.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 10

แคนาดา : แคนาดาเพิ่มเที่ยวบินเพื่อรองรับการส่งออกล็อบสเตอร์มากขึ้น

หลังจากที่สหรัฐฯ กัดต้นเงิน โดยการเพิ่มภาษีนำเข้าสินค้าต่าง ๆ จีนตอบโต้โดยการหยุดซื้อล็อบสเตอร์จากสหรัฐฯ และหันไปซื้อจากแคนาดาแทน และการนำเข้าล็อบสเตอร์จากรัฐ Maine ของอเมริกาตกลงในเดือนกรกฎาคม เป็นเดือนเดียวกันกับที่จีนขึ้นภาษีนำเข้าร้อยละ 25 กับสหรัฐฯ เช่นกัน การส่งออกล็อบสเตอร์จากรัฐ Maine ลดลงร้อยละ 64 ในเดือนกรกฎาคม 2561 ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา สนามบินนานาชาติ Halifax's stanfield ได้เพิ่มเที่ยวบินขนส่งอาหารทะเลจากเดิม 1 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เป็น 5 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ทำให้การส่งออกล็อบสเตอร์เพิ่มขึ้นร้อยละ 63 จากปีก่อนหน้า และในเดือนสิงหาคม ได้มีการเพิ่มเที่ยวบินอีก 2 เที่ยวบินต่อสัปดาห์จากแคนาดาไปยังจังหวัด Hunan มณฑล Changsha ของจีน เพื่อขนส่งอาหารทะเล 120 ตันไปทางอากาศยาน นอกจากนั้น แอร์แคนาดาขนส่งอาหารทะเล 20 ตันต่อวันจาก สนามบิน Halifax เมือง Montreal

ชิลี : ชิลีส่งออกแซลมอนเพิ่มมากขึ้น

ชิลีส่งออกแซลมอนต่อเนื่อง ในปี 2561 จนถึงเดือนมิถุนายน คิดเป็นปริมาณ 317,905 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 จากช่วงเดียวกันของปี 2560 จากข้อมูลสถิติของ IndexSalmon มูลค่าส่งออกเพิ่มจาก 2,413 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2560

เป็น 2,610 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2
ทั้งที่ราคาเฉลี่ยลดลงร้อยละ 14.7 จาก 9.7 เหรียญสหรัฐฯ
ต่อกิโลกรัม เป็น 8.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม การส่งออก
แหลมอนฟิลเล่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44 เติบโตร้อยละ 16
แหลมอนทั้งตัวเพิ่มขึ้นจาก 74,715 ตันในปี 2560 เป็น 107,879 ตัน

ในปี 2561 โตร้อยละ 44 สหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำเข้ารายหลัก
87,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.8 มูลค่า 933 เหรียญสหรัฐฯ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 รองลงมาได้แก่ญี่ปุ่น นำเข้า 67,467 ตัน
มูลค่า 5.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามมาด้วยบราซิล นำเข้า
42,876 ตัน มูลค่า 291 ล้านเหรียญสหรัฐฯ